

18 สิงหาคม 2558

ถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Wedge Holdings Co., Ltd.

นายทัตชียะ โคนิชิตะ, ผู้แทนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(Code 2388 TSE JASDAQ Market)

ติดต่อ: Yukihiro Yokoyama, Corporate Officer

(เบอร์โทรศัพท์: 03-6225-2207)

ประกาศเรื่องการประทุระเบิดในประเทศไทย

เมื่อวานนี้ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ประมาณ 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ได้มีรายงานว่าเกิดการประทุระเบิดที่คาดว่าจะเกิดจากการ โจมตีของผู้ก่อการร้าย บริเวณใกล้กับศาลพระพรหมเอราวัณ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในใจกลางของเมืองหลวงของประเทศไทย (กรุงเทพฯ)

เราขอจะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อและอธิษฐานให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวและหายจากอาการบาดเจ็บโดยไว

เราอยากที่จะประกาศถึงผู้ถือหุ้นของเรา ลูกค้าทางธุรกิจ นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังต่อไปนี้

บริษัทสาขาของเรา บริษัท กรีปส์ จำกัด (มหาชน) เป็นกิจกรรมทางธุรกิจส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย

ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นอกจากนี้แล้วเรายังมีธุรกิจโรงแรม ที่เป็น โรงแรมระดับ 5 Zeavola Resort ที่เกาะพีพี ในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือที่คิด โดยวิธีส่วน ได้เสีย (Equity-method)

ธุรกิจทั้งสองที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายทางกายภาพ และการสูญเสียจากมนุษย์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการระเบิด

มากไปกว่านั้นแล้วเราก็ได้พิจารณาและเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทในอนาคต

เราได้รับการยืนยันว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเมือง ยกเว้นบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุการณ์ ยังคงเงียบสงบ

คนไทยยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติอย่างสงบสุข เราเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากต่อกิจกรรมทางธุรกิจ

ด้านล่างนี้เป็นคำแถลงของนายทัตชียะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

‘ผมอยากจะถ่ายทอดความเห็นใจอย่างสุดซึ้งถึงผู้ประสบภัยทั้งหมด

ผมอธิฐานและหวังว่าจะผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ จะฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนเป็นปกติ

ว่ากันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย สถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคย

ที่ซึ่งผมขับรถผ่านหลายร้อยครั้ง ศาลพระพรหมเอราวัณตั้งอยู่บริเวณโรงแรม ที่เจ้าของโรงแรมเป็นครอบครัวเพื่อนของผม

สถานที่แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการอธิฐานเพื่อความสงบสุขและความสุข

ทำให้สิ่งคุณนักร้องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้มาเยี่ยมชม

และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้คนจะไปทำงานสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมาก

ผมไม่สามารถเก็บความโกรธของผมต่อผู้กระทำความผิดในการโจมตีอันโหดร้ายนี้

ที่มีวัตถุประสงค์สำหรับการวางชีวิตของผู้คนจำนวนมากให้ตกอยู่ในอันตราย ในช่วงเวลาที่พลุกพล่าน

ผมได้มาอยู่และทำธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 18 ปี

ผมได้รับการหล่อเลี้ยงและหึ้นบุญคุณกับประเทศนี้มากในช่วงเวลาเหล่านั้น

ประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของผมและยังเป็นประเทศของเพื่อนผม ในรอบ 18 ปีมานี้

ประเทศไทยเคยประสบวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง SAAS สึนามิ การประท้วงขนาดใหญ่ รัฐประหาร และ

ประวัติศาสตร์ภัยแล้งน้ำท่วม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีปัญหาอันเลวร้าย

เศรษฐกิจไทยยังแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพการเจริญเติบโตของจีดีพี(GDP) จำนวนนักท่องเที่ยว

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำนวนของบริษัท และยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งผมสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน

ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างโดดเด่นในด้านการพัฒนามากกว่า 18 ปี

ชีวิตของคนกรุงเทพฯเกือบจะไปถึงขั้นประเทศที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น

ผมมั่นใจการพัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่งขึ้นของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ดีของคนไทย

ผมจะยังคงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยผ่านทางธุรกิจของเรา’